

## บรรณาธิการแถลง

เวชสารแพทย์ทหารบก ฉบับปีที่ 59 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2549 ปกหน้าเป็นภาพงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ในเล่มมีนิพนธ์ต้นฉบับ 4 เรื่อง บทความพื้นวิชา 1 เรื่อง บทความพิเศษ 2 เรื่อง และมีคำถามประจำฉบับ และคำตอบคำถามประจำฉบับที่ 1

นิพนธ์ต้นฉบับเรื่องแรกโดย พ.ต.หญิง ศิริรัตน์ คงสุวรรณ และคณะ เรื่อง ทักษะคติของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการบริการด้านการแพทย์ของชุดแพทย์เคลื่อนที่กรมแพทย์ทหารบก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านการแพทย์ในระดับมากที่สุด และผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจระดับมาก

เรื่องที่สองโดย พ.อ.หญิง นิสาภรณ์ สัตยาบัน และคณะ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้วิชาเภสัชวิทยาของนักเรียนแพทย์ทหาร ในหลักสูตรบูรณาการกับหลักสูตรเดิม พบว่า หลักสูตรบูรณาการจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ดี

เรื่องที่สามโดย จีระเดช มโนสร้อย และคณะ เรื่อง ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากพืชวงศ์ Guttiferae และ Schisandraceae พบว่า สารสกัดจากพืชดังกล่าวมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ในห้องทดลอง มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นยาใหม่ได้

เรื่องที่สี่โดย ร.อ. ยศวีร์ วงศ์เจริญ และคณะ เรื่อง ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในกำลังพลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า กลุ่มอาการที่พบมากขึ้นในกำลังพลควรจะมีนโยบายเชิงรุกในการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต

บทความพื้นวิชา เรื่อง A rational approach in the management of osteoporosis โดย พ.ท. สมชาย พัฒนาอังกูร โรค

กระดูกพรุนพบบ่อยในหญิงวัยหมดประจำเดือนและพบมากขึ้นทั้งหญิงและชาย โรคนี้มีความสำคัญ บทความนี้ได้รวบรวมคำถามคำตอบต่างๆ ที่สำคัญในโรคกระดูกพรุน และมีความรู้ใหม่ ที่ควรอ่านและนำไปใช้ในการดูแลตนเองและผู้ป่วย

บทความพิเศษเรื่องแรก เรื่อง ทูลกระหม่อมของชาวศิริราช ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พันเอกหญิง แพทย์หญิง ทัศนอมศรี ศรีชัยกุล ได้กรุณาส่งมาให้ลงพิมพ์ในฉบับนี้ เป็นเรื่องที่ดีพิมพ์ในหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร เป็นบรรณาธิการ ในวาระครบ 72 ปี ศิริราช เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2522 โดย นายแพทย์ ตวงพิชฌน์ โทณะวณิก กล่าวถึงสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่ทำคุณประโยชน์มากมายมหาศาลแก่วงการแพทย์ไทยและประชาชนชาวไทย

บทความพิเศษเรื่องที่สอง เรื่อง เครื่องหมายกาชาดกับทหารเหล่าแพทย์ โดย พันเอก ปิยะพันธุ์ ชีรานนท์ ซึ่งได้ไปราชการต่างประเทศหลายครั้งในการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านการแพทย์ ซึ่งต้องใช้เวลาออกแชนที่มีเครื่องหมายแสดงตัวของบุคลากรเหล่าแพทย์ เครื่องหมายดังกล่าวมีความสำคัญมาก ผู้ที่ประดับจะได้รับเคารพและความคุ้มครองต่างๆ ตามอนุสัญญาเจนีวา

คำถามประจำฉบับโดย พ.อ.อภิชัย ลีละสิริ ที่มีคำถามและคำตอบให้เราได้ทดสอบความรู้กันอย่างสม่ำเสมอ ขอขอบคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วย

วิชัย ประยูรวิวัฒน์  
บรรณาธิการ